

"ณรงค์" เร่งดันวิชาชีพครูสู่วิชาชีพชั้นสูง

นำเสนอเมื่อ : 9 ม.ค. 2558

ศ.จัตงานวันครูยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ **ปณรงค์** ปยาหอม เร่งยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ดานทรูจับมือครูสภาเปิดตัวแอปฯ **PuenKru** เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนของครู เริ่มต้นวันไหลดฟรี 16 ม.ค.นี้

วันนี้ (8 ม.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา และ นายธาดา เศรษฐศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวจัดงานวันครูครั้งที่ 59 “ครูดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นครูและแม่แห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ตลอดจนน้อมระลึกถึงพระคุณครู โดยปีนี้มีคำขวัญวันครู คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณคา ศรัทธาพระคุณ”

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า รัฐบาล และ ศธ. ให้ความสำคัญกับครู และการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งตนได้กำหนดนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ เร่งส่งเสริมและยกสถานะให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันนอกจากนี้ จะพัฒนาระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย จะปรับโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทักษะด้านภาษา จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกันจะพัฒนาระบบผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้ เพิ่มโอกาสให้คนดี คนเก่งมาเป็นครู และจะลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้ครูทำหน้าที่เต็มที่ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณและการมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริง

“ศธ. ต้องใช้ขบขจำนวนมากเพื่อดำเนินนโยบายเหล่านี้แต่ปัจจุบันเรายังตอบสังคมไม่ได้ถึงคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผมถือเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้เรียนให้ดีขึ้น ซึ่งหากทำได้เชื่อว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปไกลอย่างแน่นอนเวลานี้เราจึงต้องเริ่มจากพัฒนาครูก่อน เพื่อให้ครูไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป” รว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้จะจัดกิจกรรมขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนกลางนั้นจะจัดงานวันครูในวันที่ 16 ม.ค.2558 ที่หอประชุมคุรุสภา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ภายในงานจะมีการประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย.2558 สักการะปฐมบูรพาจารย์และคารวะครุอาวโสของนายกรัฐมนตรี คือ คุณครูบุญมา รัตนอุปบล และคุณครูวิจิตรไชยภักดิ์ ซึ่งเป็นครูของ พล.อ.ประยุทธ์ สมัยที่เรียนอยู่ชั้น ม.ต้น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม.

ศ.ดร.ไพฑูริย์ กล่าวว่า ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลระดับชาติของคุรุสภา ประกอบด้วย ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2558 ได้แก่ พระราชวิริยาลังการ ทานหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์

กรโกสียกจ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา รศ.ประภาภัทร นิยม ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา พ.ต.อ.ธงชัย
เย็นประเสริฐ และ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 ประกอบด้วย ประเภทครูผู้สอน ได้แก่
น.ส.จรรยา ชนะนิมิต โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม. นางณัฐศุกาญจน์ วิตถุ
โรงเรียนอนุบาลกระบี่จังหวัดกระบี่ นายพิเชษฐ บุญทวี โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) จังหวัดนครปฐม และ นางระยิม ออนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
จังหวัดสกลนคร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ น.ส.ชมพูนุช บัวบังศรี วิทยาลัยพัฒนศึกษารุเซตุน กทม.
และนายประยูร เรือนปิงวังโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายวิระ
แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครสวรรค์ เขต3 จังหวัดนครสวรรค์
และประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้แก่ นางละมุล รอดขวัญ
ศึกษานิเทศกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ด้านนายธาดา กล่าวว่ กลุ่มทรู ร่วมกับคุรุสภา พัฒนาแอปพลิเคชัน “PuenKru”
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารรูปแบบใหม่ของกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกของคุรุสภาให้สามารถ
รสนทนากับสมาชิกภายในกลุ่มของคุรุสภาเพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้และช่องทางในการรับข่าวสารต่างๆ
จากคุรุสภา รวมทั้งแนะนำเทคนิคการเรียนการสอนอีกทั้งสามารถแชร์ภาพถ่าย
หรือวิดีโอที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระหว่างเพื่อนครูได้ด้วยโดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวฟรีได้ตั้ง
แต่วันที่ 16 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป.

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพฤหัสบดี 8 มกราคม 2558